

CON 406
BT-4

OPISYAL NA BALLOT

PAMBUONG-ESTADO NA TUWIRANG PRIMARYANG HALALAN NOBYEMBRE 8, 2022
19TH/24TH REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, 17TH/21ST SENADO,
30TH/37TH ASAMBLEA DISTritos PROBINSIYA NG SAN LUIS OBISPO, CALIFORNIA

MGA TAGUBILIN SA MGA BOTANTE:

Upang bumoto para sa isang kandidato para sa Punong Mahistrado ng California; Kasamang Mahistrado ng Korte Suprema; Namamatnugot na Mahistrado, Hukuman ng Paghahabol; o Kasamang Mahistrado, Hukuman ng Paghahabol, markahan ang target sa pagboto sa tabi ng salitang "Oo." Upang bumoto nang tutol sa kandidatong iyon, markahan ang target sa pagboto sa tabi ng salitang "Hindi."

Upang bumoto para sa sinupamang kandidato na napili mo, markahan ang target sa pagboto sa tabi ng pangalan ng kandidato. Kung dalawa o higit pang bilang ng mga kandidato para sa parehong katungkulan ang dapat ihalal, maglagay ng marka sa tabi ng mga pangalan ng lahat ng kandidato para sa katungkulan na gusto mong iboto, gayunpaman, hindi dapat lumampas sa bilang ng mga kandidatong dapat ihalal. Upang bumoto para sa isang kwalipikadong isinusulat lamang na kandidato, isulat ang pangalan ng tao sa blangkong espasyo na nakalaan para sa ganoong layunin pagkatapos ng mga pangalan ng iba pang kandidato para sa parehong katungkulan at markahan ang target sa pagboto sa tabi ng isinulat na pangalan. Upang bumoto sa anumang panukala, markahan ang target sa pagboto sa tabi ng salitang "Oo" o sa tabi ng salitang "Hindi." Maaring makompromiso ang pagiging sikreto ng balota kapag minarkahan ang balota sa labas ng nakalaang espasyo upang bumoto para sa isang kandidato o panukala. Kung nagkamali ka sa pagmarka sa, napunit mo, o nabura mo ang balotang ito, ibalik ito sa miyembro ng lupon ng presinto at kumuha ng panibago.

UPANG BUMOTO, GUMAMIT NG ITIM O ASUL NA PEN UPANG MARKAHAN ANG BUONG OBALO NA TULAD NITO:

MGA IMINUMUNGKAHIN NG BOTANTE AT WALANG KINIKILINGANG KATUNGKULAN

Lahat ng botante, na may kahit anong kinakatigang partido na isiniwalat nila noong agpaparehistro, o pagtanggap isinulat ng kinakatigang partido, ay maaaring bumoto para sa sinumang kandidato para sa isang katungkulan iminumungkahi ng botante. Ang kinakatigang partido, kung mayroon, na itinalaga ng isang kandidato para sa isang katungkulan iminumungkahi ng botante ay pinipili ng isang kandidato at ipinakilala para sa impormasyon ng mga botante lamang. Ito ay hindi agpapahiwatig na ang kandidato ay iminumungkahi o inirerekomenda ng partido. Ang kinakatigang partido ng kandidato, kung mayroon, para sa walang kinikilingang posisyon ay hindi makikita sa balota.

MGA NOMINADONG BOTANTE	Miyembro ng Board of Equalization, Distrito 2	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada ng Kataas-taasang Hukuman
ESTADO	Bumoto ng Isa	Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman na si GOODWIN LIU sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
Gobernador	PETER COE VERBICA Kinakatigang Partido: Republikano Tagapayo sa Pamumuhunan	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
GAVIN NEWSOM Kinakatigang Partido: Demokratiko Gobernador ng California	SALLY J. LIEBER Kinakatigang Partido: Demokratiko Konsehala/Tagapagtaguyod ng Kapitaligiran	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada ng Kataas-taasang Hukuman Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman na si MARTIN J. JENKINS sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
BRIAN DAHLE Kinakatigang Partido: Republikano Senador/Magsasaka	SENADOR NG ESTADOS UNIDOS	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
Tenyente Gobernador	May dalawang labanan sa Senado ng U.S. sa balotangito. <ul style="list-style-type: none">Isa para sa regular na 6 na taong termino na matatapos sa Enero 3, 2029Isa para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino na matatapos sa Enero 3, 2023 Maari Kang bumoto para sa parehong labanan.	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada ng Kataas-taasang Hukuman Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman na si JOSHUA P. GROBAN sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
ELENI KOUNALAKIS Kinakatigang Partido: Demokratiko Tenyente Gobernadora	Senador ng Estados Unidos (Buong Termino)	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS Kinakatigang Partido: Republikano Negosyante/Deputy Mayor	MARK P. MEUSER Kinakatigang Partido: Republikano Abugado para sa Konstitusyon	Para sa Punong Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Unang Dibisyon Dapat bang ihalal ang Punong Mahistrada na si FRANCES ROTHSCHILD sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
Kalihim ng Estado	ALEX PADILLA Kinakatigang Partido: Demokratiko Hinirang na Senador ng Estados Unidos	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
SHIRLEY N. WEBER Kinakatigang Partido: Demokratiko Hinirang na Kalihim ng Estado ng California	Senador ng Estados Unidos (Partial/Hindi pa Tapos na Termino)	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikalawang Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si JUDITH M. ASHMANN sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
ROB BERNOSKY Kinakatigang Partido: Republikano Punong Opisyal sa Pananalapi	MARK P. MEUSER Kinakatigang Partido: Republikano Abugado para sa Konstitusyon	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
Kontroler	ALEX PADILLA Kinakatigang Partido: Demokratiko Hinirang na Senador ng Estados Unidos	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikatlong Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si LUIS A. LAVIN sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
LANHEE J. CHEN Kinakatigang Partido: Republikano Tagapayo sa Pananalapi/Tagapagturo	KINATAWAN NG ESTADOS UNIDOS	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
MALIA M. COHEN Kinakatigang Partido: Demokratiko Miyembro ng Board of Equalization ng Estado ng California	Distrito 24	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikaapat na Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si AUDREY B. COLLINS sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
Ingat-Yaman	BRAD ALLEN Kinakatigang Partido: Republikano Pedyatrikong Surihano ng Puso	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
JACK M. GUERRERO Kinakatigang Partido: Republikano Miyembro ng Konseho/CPA/Ekonomista	SALUD CARBAJAL Kinakatigang Partido: Demokratiko Miyembro ng Kongreso	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikaapat na Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si BRIAN S. CURREY sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
FIONA MA Kinakatigang Partido: Demokratiko Ingat-Yaman ng Estado/CPA	MIYEMBRO NG ASEMBLEYA NG ESTADO	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
Abugado Heneral	Distrito 30	Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikaapat na Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si LAURENCE D. RUBIN sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?
NATHAN HOCHMAN Kinakatigang Partido: Republikano Pangkalahatang Tagapayo	DAWN ADDIS Kinakatigang Partido: Demokratiko Miyembro ng Konseho ng Lungsod/Guro	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
ROB BONTA Kinakatigang Partido: Demokratiko Hinirang na Attorney General ng Estado ng California	VICKI NOHRDEN Kinakatigang Partido: Republikano Direktor ng Non-Profit/Tagapagturo	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
Komisyonado sa Seguro	MGA WALANG PARTISADONG	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
Bumoto ng Isa	PANGHUKUMAN BUMOTO NG OO O HINDI	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
RICARDO LARA Kinakatigang Partido: Demokratiko Komisyonado sa Seguro	Para sa Punong Mahistrado o Mahistrada ng California Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada ng Kataas-taasang Hukuman na si PATRICIA GUERRERO sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>
ROBERT HOWELL Kinakatigang Partido: Republikano Tagapagmanupaktura ng Kagamitan sa Cybersecurity	OO <input type="radio"/> HINDI <input type="radio"/>	Para sa Punong Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikalimang Dibisyon Dapat bang ihalal ang Punong Mahistrada na si LAURENCE D. RUBIN sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?

<p>Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikalimang Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si LAMAR W. BAKER sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?</p>	<p style="text-align: center;">LUNSOD</p> <p style="text-align: center;">LUNSOD NG ARROYO GRANDE</p> <p style="text-align: center;">Alkalde</p> <p style="text-align: right;">Bumoto ng Isa</p>	<p>28 NAGBIBIGAY NG KARAGDAGANG PONDO PARA SA EDUKASYON SA SINING AT MUSIKA SA MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN. INISYATIBANG BATAS. Nagbibigay ng karagdagang pondo mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado para sa edukasyon sa sining at musika sa lahat ng K-12 na pampublikong paaralan (kasama ang mga charter school). Epekto sa Pananalapi: Dagdag na gastusin ng estado na humigit-kumulang \$1 bilyon bawat taon, na magsisimula sa susunod na taon, para sa edukasyon sa sining sa mga pampublikong paaralan.</p>
<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p>CAREN RAY RUSSOM <input type="radio"/> Alkalde/Guro</p> <p>GAEA POWELL <input type="radio"/> May-ari ng Negosyo</p> <p>DALE T. HANSON <input type="radio"/> Retiradong Tagapagpaganap sa HR</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>
<p>Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikaanim na Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si HERNALDO J. BALTONDANO sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?</p>	<p>Isinusulat-lamang</p> <p style="text-align: center;">Miyembro ng Konseho, Distrito 4</p> <p style="text-align: right;">Bumoto ng Isa</p>	<p>29 KINAKAILANGAN NG LISENSYADONG MEDIKAL NA PROPEYONAL SA LUGAR SA MGA KLINIKA PARA SA PAG-DIALYSIS NG KIDNEY AT NAGTATAKDA NG IBA PANG PAG-AATAS NG ESTADO. INISYATIBANG BATAS. Kinakailangan ng doktor, nurse practitioner, o physician assistant sa lugar sa panahon ng paggamot. Inaatasan ang mga klinika na: ihayag ang mga interes sa pagmamay-ari ng doktor; iulat ang datos ng impeksyon. Epekto sa Pananalapi: Tumaas na gastusin ng pang-estado at lokal na pamahalaan na malamang sa sampu-sampung milyong dolyar bawat taon.</p>
<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p>BEN FRANCO <input type="radio"/> Ama/Tagapamahala ng Account</p> <p>JAMES ROBERT GUTHRIE <input type="radio"/> Komisionado ng Pagpapalano</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>
<p>Para sa Punong Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikaalong Dibisyon Dapat bang ihalal ang Punong Mahistrada na si MARIA E. STRATTON sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?</p>	<p>Isinusulat-lamang</p>	<p>30 NAGBIBIGAY NG PONDO SA MGA PROGRAMA PARA MABAWASAN ANG POLUSYON SA HANGIN AT MAIWASAN ANG MGA WILDFIRE SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPATAAS NG BUWIS SA PERSONAL NA KITA NA MAHIGIT \$2 MILYON. INISYATIBANG BATAS. Inilalaan ang mga kita sa buwis sa mga incentive sa pagbili ng zero-emission na sasakyan, charging station ng sasakyan, at pag-iwas sa wildfire. Epekto sa Pananalapi: Dagdag na kita sa buwis ng estado na mula \$3.5 bilyon hanggang \$5 bilyon bawat taon, kung saan gagamitin ang bagong pondo para suportahan ang mga programa sa zero-emission na sasakyan at tugon at mga aktibidad sa pag-iwas sa wildfire.</p>
<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p style="text-align: center;">MGA PANUKALANG INIHARAP SA MGA BOTANTE</p> <p style="text-align: center;">ESTADO</p> <p>1 KARAPATAN SA KALAYAAN SA REPRODUKSYON AYON SA SALIGANG-BATAS. PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS. Sinusugan ang Saligang-batas ng California para hayagan isama ang pangunahing karapatan ng isang indibidwal sa kalayaan sa reproduksyon, kasama ang pangunahing karapatang piliing magpalaglag ng sanggol at fundamental na karapatang pumili o hindi gumamit ng mga contraceptive. Hindi nililimitahan ng susog na ito ang mga kasalukuyang karapatan sa privacy at patas na proteksyon sa ilalim ng Saligang-batas ng California. Epekto sa Pananalapi: Walang direktang epekto sa pananalapi dahil pinoprotektahan na ng batas ng estado ang mga karapatan sa reproduksyon.</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>
<p>Para sa Kasamang Mahistrado o Mahistrada, Hukuman ng Apela, Ikalawang Distrito, Ikaalong Dibisyon Dapat bang ihalal ang Kasamang Mahistrada na si JOHN SHEPARD WILEY JR. sa katungkulan para sa terminong nakasaad sa batas?</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p>31 REPERENDUM SA 2020 BATAS NA MAGBABAWAL SA RETAIL NA PAGBEBENTA NG ILANG PARTIKULAR NA PRODUKTONG TABAKO NA MAY FLAVOR. Nag-aaprubang ang botong "Oo" at tumatanggi ang botong "Hindi" sa isang 2020 batas na nagbabawal sa retail na pagbebenta ng ilang partikular na produktong tabako na may flavor. Epekto sa Pananalapi: Mas kaunting kita sa buwis sa tabako ng estado na mula sampu-sampung milyong dolyar bawat taon hanggang sa humigit-kumulang \$100 milyon taon-taon.</p>
<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>
<p style="text-align: center;">PAARALAN</p> <p style="text-align: center;">Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo</p> <p style="text-align: right;">Bumoto ng Isa</p>	<p>26 PINAPAYAGAN ANG IN-PERSON NA ROULETTE, MGA LARONG MAY DICE, AT PAGTAYA SA SPORTS SA MGA PANTRIBONG LUPAIN. INISYATIBANG PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS. Pinapayagan din ang: pagtaya sa sports sa ilang partikular na track ng karera ng kabayo; pribadong kaso para magpatupad ng ilang partikular na batas sa pagsusugal. Dinidirekta ang mga kita sa Pangkalahatang Pondo, programa para sa mga problema sa pagsusugal, at pagpapatupad. Epekto sa Pananalapi: Dagdag na kita ng estado, na posibleng umabot sa sampu-sampung milyong dolyar bawat taon. Susuportahan ng ilan sa mga kitang ito ang dagdag na gastusin sa pangangasiwa at pagpapatupad ng estado na puwedeng umabot sa mababang sampu-sampung milyong dolyar bawat taon.</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>
<p>TONY K. THURMOND <input type="radio"/> Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo</p> <p>LANCE RAY CHRISTENSEN <input type="radio"/> Tagapagpaganap ng Patakaran sa Edukasyon</p> <p>Isinusulat-lamang</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p style="text-align: center;">LUNSOD</p> <p style="text-align: center;">LUNSOD NG ARROYO GRANDE</p> <p>D-22 Upang makapagbigay ng pagpopondo para sa pangkalahatang paggamit ng pamahalaan sa Arroyo Grande, kabilang ang pangangalaga at pagkumpuni sa mga kalsada, bangketa, mga pasilidad para sa tubig-ulan at mga daluyan, at para sa iba pang programa at pasilidad ng Lunsod, dapat bang magpatibay ng ordinansang nag-uutos ng isang porsiyentong buwis sa benta, na magbibigay ng tinatayang \$5,600,000 taun-taon hanggang sa wakasan ito ng Konseho ng Lunsod at nangangailangan ng mga taunang ulat sa mga kinita at ginastos, at pagsusuri at paglilitis ng publiko ng Konseho ng Lunsod kada limang taon dahil sa pangangailangan nito?</p>
<p style="text-align: center;">DISTRITO NG KOLEHIYO NG KOMUNIDAD NG COUNTY NG SAN LUIS OBISPO</p> <p style="text-align: center;">Miyembro ng Namamahalang Lupon, Lugar ng Katiwala 4</p> <p style="text-align: right;">Bumoto ng Isa</p>	<p>27 PINAPAYAGAN ANG ONLINE AT PAGTAYA SA MOBILE NA SPORTS SA LABAS NG MGA PANTRIBONG LUPAIN. INISYATIBONG PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS. Pinapayagan ang mga Indian na tribo at affiliated na negosyo na mag-operate ng pagtaya sa online/mobile na sports sa labas ng mga pantribong lupain. Dinidirekta ang mga kita sa mga gastusin sa pangangasiwa, programa sa kawalan ng tirahan, at hindi kalahok na tribo. Epekto sa Pananalapi: Dagdag na kita ng estado, na posibleng nasa daan-daang milyong dolyar pero malamang ay hindi lumampas sa \$500 milyon bawat taon. Susuportahan ng ilang kita ang mga gastusin sa pangangasiwa ng estado, na posibleng umabot sa kalagitnaan ng sampu-sampung milyong dolyar bawat taon.</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>
<p>PETER J. SYSAK <input type="radio"/> Nanunungkulan</p> <p>ADRIENNE GARCIA-SPECHT <input type="radio"/> Tagapayo sa Pinansyal na Tulong</p> <p>Isinusulat-lamang</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>
<p style="text-align: center;">PINAG-ISANG DISTRITO NG PAARALAN NG LUCIA MAR</p> <p style="text-align: center;">Miyembro ng Namamahalang Lupon, Lugar ng Katiwala 5</p> <p style="text-align: right;">Bumoto ng Isa</p>	<p>COLLEEN MARTIN <input type="radio"/> Edukador/Katiwala ng Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Lucia Mar</p> <p>GARY JORALEMON <input type="radio"/> Tagapagturo sa Kolehiyo/Unibersidad</p> <p>Isinusulat-lamang</p>	<p>OO <input type="radio"/></p> <p>HINDI <input type="radio"/></p>